

Số: /BC-UBND

Quy Kỳ, ngày 29 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã Quy Kỳ

Thực hiện Công văn số 104/TNMT-MT ngày 26/02/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Định Hóa về việc kiểm tra việc thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa.

Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ báo cáo kết quả thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã Quy Kỳ như sau:

I. Thực trạng:

Quy Kỳ là một xã miền núi, vùng cao ở phía Bắc huyện Định Hóa, có ranh giới tiếp giáp như sau: Phía Đông và phía Nam: Giáp xã Kim Phụng. Phía Tây: Giáp xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Phía Bắc: Giáp xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Xã cách trung tâm huyện 7,5 km theo tỉnh lộ 254 (Quốc lộ 3C) với diện tích tự nhiên 56.001,6 ha, địa hình phức tạp. Do địa hình phức tạp đã gây nhiều khó khăn cho xã trong việc bố trí khu dân cư tập trung, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đặc biệt là sản xuất nông - lâm nghiệp của nhân dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Xã có 12 xóm; 1.122 hộ/4.881 nhân khẩu; 11 dân tộc cùng chung sống. Tỷ lệ nghèo đa chiều còn cao chiếm 9,91%.

Quy Kỳ là xã có rất nhiều hoạt động phát triển kinh tế, do đó các nguồn phát sinh rác thải tương đối đa dạng và phức tạp, thể hiện các nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm từ các hoạt động sau: sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, từ khu dân cư, chợ, công sở, trường học. Thành phần rác thải từ các nguồn này khá đa dạng. Thành phần của rác thải sinh hoạt cơ bản bao gồm: chất vô cơ (các loại phế thải thủy tinh, sành sứ, kim loại, giấy, cao su, nhựa, túi nilon, vải, đồ điện, đồ chơi...), chất hữu cơ (cây cỏ loại bỏ, lá rụng, rau quả hư hỏng, đồ ăn thừa, xác súc vật, phân động vật...) và các chất khác.

II. Kết quả triển khai thực hiện:

Khi có văn bản chỉ đạo của Cấp trên UBND xã Quy Kỳ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và chỉ đạo các xóm triển khai đến các hộ dân tại các cuộc họp xóm, zalo nhóm xóm, pano treo tại các nhà văn hóa.....và cho 100% các hộ (1122/1122 hộ) ký cam kết về phân loại rác tại nguồn. Đến nay xã có 876 hộ thực hiện đạt 78,07%.

Trên địa bàn xã có 3 xóm (Xóm Hương Bảo 1, Hương Bảo 2, Góc Hồng) thực hiện Mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Ba xóm trên được UBND huyện hỗ trợ 200 thùng ủ rác hữu cơ và 200 gói chế phẩm sinh học cho 200 hộ gia đình để thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Ngoài ra hội cựu chiến binh xã đã thành lập được 2 mô hình cựu chiến binh tự quản về bảo vệ môi trường tại 2 chi hội Thái Trung và Hương Bảo 3 đến nay các hộ trên địa bàn xã vẫn duy trì và thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn. Do xã không có nguồn kinh phí hỗ trợ cho các hộ còn lại nên các hộ gia đình tự thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Kết quả đạt được:

Được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của phòng Tài nguyên và môi trường huyện Định Hóa, Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể cũng thực hiện công tác môi trường.

Được sự đồng thuận của đại đa số người dân nhiệt tình tham gia về công tác môi trường.

Các hộ dân đã và đang thực hiện phân loại rác tại nguồn, đã có 876/1122 hộ thực hiện.

2. Khó khăn, hạn chế:

Do ý thức của số ít người dân chưa cao trong việc thu gom, xử lý chất thải trong sinh hoạt vẫn còn vứt rác bừa bãi không đúng nơi quy định.

Một số xóm chưa thực sự vào cuộc trong công tác tuyên truyền người dân về công tác môi trường.

3. Giải pháp khắc phục:

- Tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể từ xóm đến xã trong công tác tuyên truyền, vận động. Để thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường yêu cầu cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

- Các cấp hội từ xã đến xóm tiếp tục đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động để công tác vệ sinh môi trường đi vào thói quen, trở thành nếp sống của mỗi hộ gia đình. Các cán bộ, hội viên phụ nữ là những người tiên phong trong công tác vệ sinh môi trường.

- Vận động các nguồn lực hỗ trợ các hộ dân về trang thiết bị phân loại rác thải tại nguồn, trang thiết bị và chế phẩm xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- UBND xã Quy Kỳ đề nghị với UBND huyện một số nội dung sau:

+ Hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị như xe đẩy tay 3 bánh, thùng phân loại rác.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn xã Quy Kỳ .

Nơi nhận:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Từ Diễn